

สรุปข่าวประจำวัน ที่ ๖ ส.ค. ๖๖

สื่อสิ่งพิมพ์

- 'ในหลวง-พระราชินี' โปรดเกล้าฯ ครม.ชุดใหม่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ฯ (มติชน ๗ ก.ย. ๖๖ หน้า ๑๕)
- 'พสกนิกร' เดินหน้าสร้างป่าชุมชนหนุนไทยก้าวสู่ Net Zero (ฐานเศรษฐกิจ ๗-๘ ก.ย. ๖๖)
- BAM จัดงาน ESG DAY 2023 ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน GROWING SUSTAINABLE TOGETHER 'ก้าวไปด้วยกัน...อย่างยั่งยืน' (ทันหุ้น ๖ ก.ย. ๖๖ หน้า ๑๔)

สื่อออนไลน์

- ๑๗ จว.ภาคเหนือพร้อมลุยแก้ปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืน (เดลินิวส์ ๕ ก.ย. ๖๖)
www.dailynews.co.th/news/2688645/
- เครื่องซีพีพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือต่อเนื่อง ผนึกกำลังทุกภาคส่วนปกป้องฟื้นฟูป่าต้นน้ำ-แก้หมอกควันไฟป่า (แนวหน้า ๕ ก.ย. ๖๖) www.naewna.com/relation/754777

'ในหลวง-พระราชินี'โปรดเกล้าฯ ครม.ชุดใหม่เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ฯ

เมื่อเวลา 13.53 น. วันที่ 5 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ดังนี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี, นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, นายเศรษฐา ทวีสิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกตำแหน่งหนึ่ง, นายกฤษฏา จินะวิจารณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง, นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง, นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์, นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายอนุชานาคาคัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นายณัฏฐ์ ศรีสรพวงค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายชาติา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

“พวกกษา โฮลดิ้ง” จับมือ “มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ” เดินหน้าสร้างป่าชุมชนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ Net Zero

นายอุดมศักดิ์ แยม่นุ่น Executive Advisor บริษัท พวกกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะที่กลุ่มพวกกษาเป็นองค์กรหนึ่งของสังคม เราต้องการทำให้สังคมนี้น่าอยู่และส่งเสริมให้สังคมอบอุ่น ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับจุดหมายและวิสัยทัศน์ใหม่ของกลุ่มพวกกษา



‘พวกกษา’ เดินหน้าสร้างป่าชุมชน หนุนไทยก้าวสู่ Net Zero

ด้วยกรอบแนวคิด ใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต “อยู่ดี มีสุข” (Live well Stay well) พวกกษามีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 30 ภายในปี 2573 พร้อมมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2593

ดังนั้นพวกกษา โฮลดิ้ง ร่วมมือกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชนและชุมชน เพื่อสร้าง ป่าที่สมบูรณ์ควบคู่กับการสร้างรายได้ อย่างยั่งยืนให้ชุมชน

“ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้

กลุ่มพวกกษาได้มีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคม โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ที่สั่งสมประสบการณ์เกือบ 40 ปีมาขยายผลเพื่อร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนในป่า พร้อมกับร่วมแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมของไทยและของโลกไปในคราวเดียวกัน โดยในปี 2566 นี้ โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนใน 77 ป่าชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ 143,496 ไร่ ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ อ่างนาจเจริญ และยโสธร โดยจะเป็นพื้นที่ขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตได้ประมาณ 100,000 ไร่ มีผู้เข้าร่วม 12,721 คน ครัวเรือน และมีภาคเอกชนชั้นนำมาร่วมสนับสนุนการพัฒนา 14 ราย”

การเข้าร่วมโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงถือเป็นหนึ่งใน Road map ที่จะพวองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งเป้าไว้ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนในชุมชน ช่วยลดปัญหาว่างงาน ปัญหานี้ครัวเรือน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายด้านสังคมของกลุ่มพวกกษาด้วยเช่นกัน ●



ทันหุ้น

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 751

Section: First Section/CSR ACTIVITIES

วันที่: พุธ 6 กันยายน 2566

ปีที่: 20

ฉบับที่: 4791

หน้า: 14(เต็มหน้า)

Col.Inch: 111.69 Ad Value: 83,879.19

PRValue (x3): 251,637.57 คลิป: สีสี่

คอลัมน์: CSR ACTIVITIES: BAM จัดงาน ESG DAY 2023 ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน GROWING...

BAM จัดงาน ESG DAY 2023 ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน GROWING SUSTAINABLE TOGETHER ‘ก้าวไปด้วยกัน...อย่างยั่งยืน’



#ทันหุ้น - บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM จัดงาน BAM ESG DAY 2023 เป็นปีแรก ภายใต้ชื่องาน Growing Sustainable Together “ก้าวไปด้วยกัน... อย่างยั่งยืน”

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยใช้หลัก ESG มาเป็นกรอบในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตควบคู่กับความยั่งยืน พร้อมเปิดมุมมองเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้วยหลัก ESG ว่า ในปี 2566 BAM จะขับเคลื่อน 4 กลยุทธ์สำคัญ พร้อมเดินทางไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้แนวคิด 5 ดี ประกอบด้วย ดีต่อประเทศ ดีต่อสังคม ดีต่อลูกค้าหรือ

ลูกค้า ดีต่อผู้ถือหุ้น และดีต่อพนักงาน เพื่อสร้างการเติบโตในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง

โดยกลยุทธ์ 4 ด้าน ประกอบไปด้วย

1. ด้านการเงิน (Financial Optimization) เร่งรายได้เข้าตามเป้าหมาย เพิ่มผลลัพธ์ทางการเงินไปพร้อมกับการบริหารต้นทุน และค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน รวมถึงขยายขอบเขตและปรับปรุงรูปแบบธุรกิจ
2. ด้านกระบวนการทำงานภายในองค์กร (Business Process Excellence) รักษาคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021 : CGR) ในระดับ 5 ดาว และยกระดับผลการประเมิน (THSI RATING) ให้อยู่ในระดับดีขึ้น

ทับทิม

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 751

Section: First Section/CSR ACTIVITIES

วันที่: พุธ 6 กันยายน 2566

ปีที่: 20

ฉบับที่: 4791

หน้า: 14(เต็มหน้า)

Col.Inch: 111.69 Ad Value: 83,879.19

PRValue (x3): 251,637.57 คลิป: สีสี่

คอลัมน์: CSR ACTIVITIES: BAM จัดงาน ESG DAY 2023 ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน GROWING...



3. ด้านลูกค้า (Brand Enhancement) สร้างการรับรู้และสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรอย่างต่อเนื่อง และสร้าง Digital Transformation Solution เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าและพนักงานแบบ 360 องศา ครบวงจร

4. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Digital Literacy) ปรับกระบวนการทำงานให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม BAMGO (Roadmap to BAMGO)

นอกจาก 4 กลยุทธ์ดังกล่าวแล้ว BAM ยังได้ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ เพื่อมุ่งพัฒนาสู่องค์กรที่มีรากฐานความยั่งยืนตามกรอบการดำเนินงานที่ถูก

ต้องในแต่ละมิติ ดังนี้

1. มิติสิ่งแวดล้อม : ในมิติสิ่งแวดล้อม BAM ได้ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065 ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายประเทศ โดยมีโครงการ Go Green Together ที่ดำเนินการและสนับสนุนอย่างจริงจัง เพื่อลดผลกระทบจาก




การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และ เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ไม่ว่าจะเป็นการ ติดตั้ง Solar Rooftop ที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา โครงการปลูกป่า Care the Wild ร่วมกับกรมป่าไม้และ SET เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนยานยนต์เชื้อเพลิงมาเป็นยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โครงการบริหารจัดการขยะและของเสีย โครงการลดค่าใช้จ่ายการถ่ายเอกสาร ลดการใช้กระดาษและทำงานผ่านระบบดิจิทัล รวมถึงการสร้างจิตสำนึก Green Awareness ให้กับกลุ่มพนักงาน โดยผ่าน โครงการ 8R

(Rethink Recover Repair Refuse Recycle Reuse Reduce Regift) และโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

2. มิติสั่งคม : นอกจากโครงการด้านสังคมที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้ว ในปีนี้ BAM มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในกระบวนการดำเนินธุรกิจ ด้วยการให้ความรู้ การตรวจสอบอย่างรอบด้าน และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม โดยเข้าร่วมประกวดองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Awards)

3. มิติธรรมาภิบาล : โครงการ Good Governance BAM มุ่งมั่นให้เกิดการจัดการด้านธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างวัฒนธรรมที่ยึดมั่นในหลักจริยธรรม และที่สำคัญในทุกๆ ปี BAM ก็จะมีกิจกรรมการปฏิญาณตนและแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของผู้บริหารและพนักงานเพื่อแสดงพลังในการรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ธรรมาภิบาล และความโปร่งใส ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้องค์กรก้าวไปสู่ความยั่งยืน

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เกิดจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่พวกเราทุกคนร่วมกันขับเคลื่อน “โดยใช้แนวคิดด้านการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจด้วยการสะท้อนบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างยั่งยืน” 

17 จว.ภาคเหนือพร้อมลุยแก้ปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืน

แม่ทัพภาคที่ 3 ประชุมร่วมกับ 17 จังหวัดภาคเหนือ สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน เน้นย้ำสร้างความชุ่มชื้น จัดการเชื้อเพลิงอย่างเป็นระบบ และแปรรูปวัสดุทางการเกษตรเป็นรายได้ให้ประชาชน

5 กันยายน 2566 12:36 น. ท้องถิ่น



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เชียงใหม่ พล.ท.สุริยะ เตียมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค 3 ปี 2566 โดยมีนายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.เชียงใหม่ ผู้ว่าฯ พะเยา และผู้แทนจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมา และร่วมกันทบทวนแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการใช้แก้ไขปัญหาปีต่อไป โดยในห้วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2566 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน เกิดจุดความร้อนทั้งหมด 77,833 จุด ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 3 ได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญกับสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่า การบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างเป็นระบบ ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ และการนำเศษวัสดุทางการเกษตร มาแปรรูปสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและเกษตรกร



โอกาสนี้ พล.ท.สุริยะ ได้เปิดงานรวมพลังคนไทยร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน อย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 ก.ย. 66 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ ตื่น ฟัน คืบ ชีวิตสัมพันธ์ โดยมีการเสวนาแลกเปลี่ยนแนวความคิดการแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควันไฟป่า เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการรับซื้อเชื้อเพลิงไฟป่า เพื่อสร้างความตื่นตัวให้ประชาชน หันมาใช้พลังงานชีวมวลแทนการใช้พลังงานฟอสซิล ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการดำเนินงานในสภาพจริงจากชุมชนต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการเศษวัชพืช อาทิ ซังข้าวโพด กิ่งต้นลำไย และพืชยืนต้นต่างๆ ที่เป็นต้นเหตุแห่งการเผา มาเปลี่ยนเป็นพลังงานชีวมวล นำมาอัดก้อนจำหน่ายเพื่อให้อุตสาหกรรมต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ เป็นการสร้างรายได้ และยังลดการเผาที่ก่อให้เกิดมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอีกด้วย



เครือข่ายพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือต่อเนื่อง ผนึกกำลังทุกภาคส่วนปกป้องฟื้นฟูป่าต้นน้ำ-แก้หมอกควันไฟป่า

วันอังคาร ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566, 22.37 น.

เครือข่ายพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือต่อเนื่อง ผนึกกำลังทุกภาคส่วนปกป้องฟื้นฟูป่าต้นน้ำปิง วัง ยม น่าน ร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าภาคเหนือ

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เปิดเผยว่า ตลอดมาเครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติทั้งการร่วมขับเคลื่อนพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ควบคู่กับการมุ่งดูแล สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โดยด้านสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) และมุ่งสู่การลดขยะเป็นศูนย์ ภายในปี 2030 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050

จากปัญหาในพื้นที่ภาคเหนือที่เผชิญกับความท้าทายเรื่องการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ และปัญหาหมอกควันไฟป่าในฤดูร้อนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อน (Hotspot) และหมอกควันมาก

ที่สุด ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่า เพื่อลดหมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้น

เครือข่ายฯ จึงได้เข้าไปขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2559 - ปัจจุบัน ในพื้นที่ 4 ต้นน้ำภาคเหนือ ปิง วัง ยม น่าน ในการพลิกฟื้นป่า แก้ปัญหาภูเขาหัวโล้น หมอกควันไฟป่า ส่งเสริมปลูกกาแฟทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยในพื้นที่ส่วนใหญ่ชาวบ้านทำเกษตรเชิงเดี่ยวเพราะต้องอาศัยน้ำในช่วงฤดูฝนชาวบ้านอยากปรับเปลี่ยนอาชีพแต่ไม่รู้จะทำอะไรจึงเป็นโจทย์ที่ทำท้าทายของเครือข่ายฯ ที่ต้องสร้างอาชีพควบคู่กับการฟื้นฟูป่าได้ผนึกกำลังทุกภาคส่วนสนับสนุนเกษตรปลูก “กาแฟ” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง เหมาะสมกับพื้นที่ที่สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ นอกจากนี้ ต่อยอดเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน

โดยนำร่องเข้าไปพัฒนาในพื้นที่หมู่บ้านสบซุ่น อ.ท่าวัง ผ่า จ.น่าน ต้นแบบฟื้นฟูป่าภาคเหนือที่นำร่องสู่ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ในการปรับเปลี่ยนวิถีจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวสู่การปลูกกาแฟสร้างป่า สร้างรายได้ ปัจจุบันสามารถฟื้นฟูป่ากลับมาได้กว่า 2,100 ไร่ เกิดวิสาหกิจชุมชนสร้างป่า สร้างรายได้บ้านสบซุ่น สนับสนุนโรงแปรรูปกาแฟ และมีแบรนด์กาแฟบ้านสบซุ่น ภายใต้การเรียนรู้การจัดการอย่างเป็นระบบมุ่งสู่การเป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social enterprise) และกำลังผลักดันสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต นอกจากนี้เครือข่ายฯ ยังให้ความสำคัญด้านการลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร สนับสนุนการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืนใน ‘โครงการปุ๋ยอินทรีย์บ้านดอนไชยป่าแหม’ ต.ออย อ.ปง .พะเยา ด้วยแนวคิดการลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยและหันมากำจัดเศษวัสดุทางการเกษตรแบบระบบหมุนเวียน สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้แล้วกว่า 62,975 กิโลกรัม อีกทั้งเครือข่ายฯ ยังคงมุ่งมั่นผลักดันธุรกิจชุมชนสู่การเป็นธุรกิจเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น ‘วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านเลาสุ’ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง จากชาวบ้านเมียนและอาข่าที่ปลูกกาแฟเป็นทุนเดิม สู่การพัฒนาสร้างอาชีพ สร้างรายได้ กลายเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง พร้อมใจขับเคลื่อนปลูกกาแฟเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ

การขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยการร่วมมือหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาคการศึกษา ฯลฯ เครือข่ายฯ จึงได้ก่อตั้ง สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขึ้น ณ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน เพื่อร่วมสร้างสรรค์คุณค่า สู่การพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจอย่างสมดุลให้เมื่อน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม ตลอดจนหวังใช้อุปทาน

นอกจากนี้ พื้นที่ที่พบหมอกควันไฟป่ามากที่สุด และต้องเร่งเข้าไปดำเนินงาน คือ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยนำร่องที่ชุมชนบ้านกองกาย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ใช้โมเดล “กาแฟสร้างป่า” ที่ขยายต่อยอดจากพื้นที่บ้านสบซุ่น อ.ท่าวังผา จ.น่าน ผ่านโครงการ “ศูนย์วิจัยกาแฟชุมชนบ้านกองกาย” และขยายผลไปชุมชนใกล้เคียงบ้านแม่วาก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ โดยมีเป้าหมายหลักคือการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า ควบคู่ไปกับการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม โดยตลอดระยะเวลากว่า 7 ปี ที่เครือข่ายฯ เข้าไปขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ กรมป่าไม้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ มูลนิธิฮักเมืองแจ่ม สถาบันอ้อมพะญา มูลนิธิไทยรักษ์ป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และชุมชนในเครือข่าย “แม่แจ่มโมเดล” ในการส่งเสริมองค์ความรู้ตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ในการปลูกกาแฟสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเกิดเป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ตอบโจทย์อาชีพทางเลือกใหม่ที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ เครือข่ายฯ ยังสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว และพืชมูลค่าสูง ที่สร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 4 ต้นน้ำภาคเหนือ ปิง วัง ยม น่าน อย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งไม้ป่าและไม้สี อาทิ พยุง จามจุรี ยางนา สัก ไม้ พญาเสือโคร่ง ราชพฤกษ์ ไม้ผลเมืองหนาว อาทิ แมคคาเดเมีย พลับ อะโวคาโด กล้วย รวมถึงพืชมูลค่าสูงอย่างกาแฟ และต่อยอดพัฒนาสู่โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Less) โดยได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ด้านป่าไม้ และพื้นที่สีเขียว ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่กักเก็บได้ จำนวน 10,688.153 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO₂e) จากแผนงานที่เครือข่ายฯ เข้าไปขับเคลื่อนในพื้นที่โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักรู้การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของภาคการเกษตร โดยปรับเปลี่ยนแนวทางการปลูกพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เครือข่ายฯ ดำเนินงานควบคู่ไปกับการสนับสนุนการดำเนินงานของทุกภาคส่วน ในการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างต่อเนื่อง อาทิ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือดับไฟป่าแก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ ศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่า (ส่วนหน้า) ภาคเหนือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อสนับสนุนภารกิจการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า พร้อมทั้ง การสร้างความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึกของชุมชนให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ โดยเครือข่ายฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตปัญหาหมอกควันไฟป่าได้อย่างยั่งยืน